Ágætu nemendur (see English below). – sent 14.febrúar 2022

Steinn

Á föstudag voru kynntar nýjar tilslakanir af heilbrigðisráðherra. Við erum áfram með grímuskyldu í almennum rýmum skólans en nemendum er heimilt að taka grímuna niður þegar þeir hafa fengið sér sæti í kennslustofum. Nýjar reglur gera ráð fyrir að félagslíf nemenda verði án takmarkana.

Við minnum nemendur á að gæta vel að einstaklingsbundnum sóttvörnum þannig að skólastarf geti gengið vel.
Með von um góð viðbrögð.
Kv.
Steinn
Dear students.
Last Friday, new epidemic rules were introduced by the Minister of Health. We still have to wear masks in the school's general premises, but students are allowed to take off the mask when they have taken a seat in the classroom. New rules assume that students' social life in MH will be without restrictions.
We remind all students to have individual epidemic preventions in place so that the school work goes well.
Best regards,